

การเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติสวีเดน

นายไชยปราการ พึ่งไท จัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ได้รับแจ้งจากกรมการจัดหางานว่ารัฐสภาสวีเดนมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ให้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติ ชื่อ Special income tax (SINK tax) ส่งผลให้แรงงานต่างชาติที่เดินทางเข้าไปทำงานชั่วคราวในสวีเดน ในระยะเวลาไม่เกิน ๑๘๓ วันต่อปี โดยผ่านการจ้างงานจากบริษัทต่างชาติ จะต้องชำระภาษีประมาณร้อยละ ๒๕ ของรายได้ตามกฎหมาย

สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา จึงขอแจ้งข้อมูลการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน ให้แก่ประชาชน/คนหางานที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานเก็บผลไม้ป่าในสวีเดน ฤดูกาลปี ๒๐๒๑ หากมีระยะเวลาทำงาน ๓ เดือน สรุปได้ว่าคนงานจะมีรายได้คงเหลือประมาณ ๑๓,๒๓๗.๕๐ - ๓๑,๑๕๖.๕๐ บาท ดังนั้นเพื่อเตรียมการรองรับต่อผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายการเก็บภาษีแรงงานต่างชาติของสวีเดน จึงขอประชาสัมพันธ์ให้คนหางานทราบ เพื่อเตรียมความพร้อมในเบื้องต้นก่อนตัดสินใจเดินทางไปทำงาน เนื่องจากมีความเป็นไปได้สูงที่รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายของคนงานจะลดน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๕ ๖๗๐๘ หรือสำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา โทรศัพท์ ๐ ๔๔๓๕ ๕๒๖๖ - ๗ ต่อ ๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

.....มีนาคม ๒๕๖๔ ๐๐๐/๒๕๖๔

“จ้างแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย...สบายใจทั้งนายจ้างและลูกจ้าง”





สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
บริการออนไลน์ (E-Service) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ



ระบบ Smart Job Center ให้บริการผู้ว่างงานที่ต้องการหางานทำ
บริการนายจ้าง/สถานประกอบการที่ต้องการหาพนักงาน
<https://smartjob.doe.go.th/>



ระบบขึ้นทะเบียนและรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงานผ่านอินเทอร์เน็ต
<https://empui.doe.go.th/>



ระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
แจ้งการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง แจ้งการเดินทางกลับไปทำงาน (Re-entry)
ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ <https://toea.doe.go.th/>



ระบบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว (3 สัญชาติ) (แรงงานต่างด้าวกลุ่มบัตรสีชมพู)
สำหรับยื่นแบบขออนุญาตทำงาน (ตท.2)
<https://e-workpermit.doe.go.th/>



การวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ
การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ / ทดสอบทักษะด้านภาษาอังกฤษ / IQ / EQ
<https://employmentguide.doe.go.th/>



เว็บไซต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
<https://www.doe.go.th/nakhonratchasima>



Facebook Fanpage : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
ติดตามข่าวสาร ตำแหน่งงานว่าง กิจกรรมต่างๆ ของ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
<https://www.facebook.com/doekorat/>



Facebook Fanpage : ฝ่ายจัดหางานต่างประเทศ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
สำหรับผู้สนใจไปทำงานต่างประเทศ
<https://www.facebook.com/toeakorat/>



ไลน์กลุ่ม
“หางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัด
นครราชสีมา”



ติดต่อสอบถาม ::
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา
โทร. 0 4435 5265 - 7